



12 สิงหาคม 2554 วันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
และครอบครัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

มุมมองทนายอเนกประเวศ แนะนำมหาวิทยาลัยควรเป็นชุมชนวิชาการ

ในการเสวนา "มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบต่อสังคม : มุมมองของประธานสมาชิกรูป" ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธานสมาชิกรูปชี้แนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีบทบาทเป็นชุมชนวิชาการ อย่าเอา 'วิชา' เป็นตัวตั้งควรเอา 'มนุษย์' เป็นตัวตั้ง

จากภาวะวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้นำไปสู่ความพยายามแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ โดยกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่ง **ฉบับที่ 2**



ท่องเที่ยวตามรอยพระยุคลบาท



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ท่องเที่ยวตามรอยพระยุคลบาท" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 8 เหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร **ฉบับที่ 2**



นายภินันท์ วงศ์ชื่นสุนทร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ผลงานที่สร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า นายภินันท์ วงศ์ชื่นสุนทร เป็นเยาวชนที่มีความสามารถดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2. ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการวิทยาศาสตร์ (สอวน) สาขาวิชา ชีววิทยา ค่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม-4 เมษายน 2554 เพื่อรับการฝึกอบรม คัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ สาขา ชีววิทยา ปี 2554 3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานโครงการโอลิมปิกเพื่อเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชนรอบ มวลนิธิประเทศไทยโอลิมปิก เพื่อสร้างสรรคเยาวชนให้เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ไซยาตา 4. ประธานนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2554 5. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 2010 SOUTHEAST ASIAN SOFTTENNIS FEDERATION OPEN CHAMPIONSHIPS ณ เมืองโศคา สิบรามาลู ประเทศมาเลเซีย



สำนักงานมหาวิทยาลัยเมจิ ใน มศว : ดร.อรพพรรณ วีระวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ เรณู สุชาวรรณ คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นางอังคณา โกสีย์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและคณะ ให้การต้อนรับ Professor Mitsuo NOTOMI และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในการขอเช่า ชั้น 10 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เพื่อเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัย เมจิ สาขาประเทศไทย (Oversea Office) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554

มุมมองหมอประเวศ เนะ



ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ที่ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคือคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 172/2553 คือการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป อันมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานกรรมการ ประเด็นสำคัญที่ได้รับความคาดหวังว่าจะใช้ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยอย่างได้ผล คือ การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพศึกษาซึ่งหลายภาคส่วนเชื่อว่าเป็นหัวใจทางปัญญาที่จะนำพาชาติไทยหลุดพ้นออกจากแฉกวิกฤตการณ์ทางสังคมมานานปี

ขณะเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดการตั้งคำถามจากคนหมู่มากในสังคม ในหมู่นักวิชาการว่าบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยจะเป็นไปในทิศทางใด ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่ผันผวนของสังคมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน โดยมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยของไทยนั้นแทบไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ของประเทศเลย ไม่ว่าจะเป็วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หรือวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบางครั้ง มหาวิทยาลัยยังมีส่วนในการซ้ำเติมเพิ่มวิกฤตให้แก่สังคมด้วยประเด็นการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาของประเทศ การผลิตบัณฑิตที่ด้อยคุณภาพ การรับรองปริญญาที่ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพ หรือกระทั่งการคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ก็ยังเป็นประเด็นที่สร้างความทุกข์ให้แก่เยาวชนและผู้ปกครองเป็นจำนวนมากในแต่ละปี กระทั่งมีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องในมหาวิทยาลัย ดำเนินการในกิจกรรมที่เรียกกันว่า University Social Responsibility (USR) ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้องกับกระแสสังคมและภาคเอกชนที่กำลังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือการคืนกำไรสู่สังคม ทั้งที่หากทบทวนกันให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของบทบาทและวัตถุประสงค์ของอุดมศึกษาในยุคเริ่มก่อตั้งก็จะพบว่าอุดมศึกษาไทยนั้นได้รับการตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประชาชาติมาตั้งแต่เริ่มแล้ว

โอกาสนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวชี้แนะต่อผู้เข้าร่วมการเสวนาซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินิจ เทพสาธิต ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร

ดิปริชานนท์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใจความตอนหนึ่งว่า “จุดสำคัญของการทำงานคือการสร้างเครือข่ายหรือการรวมกลุ่มเพื่อพบปะพูดคุย เจาะเจอกัน รวมกลุ่มกันในการรวมกันทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะมาจกหลายคณะ หลายหน่วยงานแล้วตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายกันขึ้นมา จากคณะวิศวะ จากคณะวิทยาศาสตร์ จากคณะพยาบาล เพราะที่ผ่านมานั้น นักวิชาการไทยมักจะทำงานกันแต่การวิเคราะห์และการวิจารณ์ แต่ไปไม่ถึงการสังเคราะห์ ซึ่งมันยาก และที่จริงแล้วก็อาจจะแคว้วิจารณ์ไม่ใช้การวิเคราะห์เสียด้วยซ้ำ สมัยนี้เรื่องต่างๆ มันซับซ้อนมาก ผมคิดว่าแก่นของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งคือการที่เรามีสภาคณาจารย์เป็นตัวเชื่อมโยงอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของชุมชนชาวมหาวิทยาลัยเอาไว้เข้าด้วยกัน เป็นที่ที่อาจารย์จากทุกคณะจะมารวมตัวกัน ถกเถียงกันด้วยเรื่องราวของวิชาการได้ การรวมตัวกันนี้ผมไม่อยากจะให้ว่าเราต้องขออนุมัติ แต่มารวมตัวกันเหมือนเพื่อนพบเพื่อน ซึ่งประเทศไทยนี้ก็แปลก ทำดีต้องขออนุมัติ ผมว่าการรวมกันแล้วเจอกันก็มีความสุข เพราะเวลาที่เรายู่ในโครงสร้างดีแล้วเราอาจจะมีความสุขซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในโครงสร้างดี แต่จริงๆ เรามีโครงสร้างแนวราบด้วย มหาวิทยาลัยควรเป็นชุมชนวิชาการ มันจะมีความสุขมาก ชุมชนวิชาการในที่นี้คือการรวมกันทำงานวิชาการ 5-6 คนก็อาจจะเปลี่ยนประเทศได้ ปฏิรูปการศึกษาได้ อาจมีวิศวะกลายเป็นตัวได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติด อย่าเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ผมคิดว่าเราต้องเอามนุษย์เป็นตัวตั้ง วิชาเป็นแค่เทคนิคเท่านั้น มาถึงตอนนี้ผมก็อยากจะนำเสนอว่าเรื่องอะไรที่เราจะทำได้บ้าง อยากจะขอเสนอวิธีคิดคือ 1. มองเชิงระบบและโครงสร้าง คือแปลกที่คนไทยพอมีเรื่องอะไรก็มักจะโทษบุคคล นอกจากพวกวิศวะแล้วพวกอาชีพนี้เขาก็จะเข้าใจเรื่องของระบบและโครงสร้าง โครงสร้างใดที่จะมีความมั่นคง ฐานต้องกว้างและแข็งแรงเหมือนปิรามิด เหมือนพระเจดีย์ เพราะไม่มีพระเจดีย์องค์ใดที่สร้างสำเร็จจากยอด ต้องสร้างจากฐานของพระเจดีย์คือ ชุมชน เพราะชุมชนคือสิ่งที่รวมทุกอย่าง แต่ก็คิดว่านักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าคุณภาพความสำเร็จมาจากยอด ความสำเร็จคือช่องว่าง ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยห่างกันมากขึ้นก็มีอาชญากรรมมากขึ้น ช่องว่างที่ห่างกันมากขึ้น นำไปสู่ปัญหาทางสังคม การเมือง ความแตกแยกทางความคิด และการศึกษา ไม่มีที่ว่างชุมชนเรียนเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่มีประชาธิปไตยที่สำเร็จเลยเพราะไม่ทำจากฐาน ทำแค่อยอด สหรัฐอเมริกาเขาเข้มแข็งเพราะเขาถกเถียงตีเบทกันถึงคอนเซ็ปต์ของประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากการรวมตัวกันของท้องถิ่น จึงเรียกว่า United of America ผมย้ำว่าพระเจดีย์จะต้องสร้างจากฐาน ซึ่งฐานของเราคือชุมชน เรามีหมู่บ้าน มีอำเภอ มีตำบล การพัฒนา

เราจึงน่าจะเอาจากฐานล่างเป็นตัวตั้ง เรามีผู้ใช้แรงงาน 38 ล้านคน เป็นเกษตรกร รวมกันแล้วก็ 40 กว่าล้านคนเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ขาดความมั่นคงในชีวิต ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่าเราจะพัฒนาการศึกษาหรือจะปฏิรูปการศึกษาได้เราต้องเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง จึงเป็นที่มาของ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการให้ชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนกับท้องถิ่นก็จะแข็งแรง ซึ่งผมเคยเสนอเรื่องนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไปทำอีกตัวอย่างที่ผมอยากจะทำเสนอคือเรื่องหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเคยมีบทความเขียนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจตุรดิตถ์ทำงานนี้มานานและทำสำเร็จ ที่นั่นมี 60 กว่าตำบล ประชาชนที่นั่นพอมีใจทำอะไรก็เดินเข้ามหาวิทยาลัย ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนว่า มหาวิทยาลัยทำงานกับพื้นที่ ผมขอยกตัวอย่างอีกว่า ผมเคยเจอคนที่มูลนิธิสโวิลเซอร์แลนด์พาวิศวะกรที่เกษียณแล้วไปพามาไปพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีจะช่วยชีวิตคนพวกนี้ได้หรือไม่ เราไม่เคยมอง ‘ข้างล่าง’ เรามีวิศวะแต่ไม่ช่วยชุมชน ไปแต่สร้างบ้านและส่งนักศึกษาไปอยู่กับชาวบ้าน บ้านละคน อย่าไปตั้งค้ายเพราะการไปตั้งค้ายคือการเอาวัฒนธรรมไปให้พวกเขา ถ้าเขานักศึกษาไปอยู่กับชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะรักนักศึกษานักศึกษาก็จะเป็นตัวเชื่อมครูอาจารย์เอง เทคโนโลยีไปช่วยชาวบ้านนั่นคือการไปเปลี่ยนวิถีชีวิตและมุมมองของพวกเขา ผมเชื่อว่าชาวบ้านทุกคนมีความคิดและมีความรู้ในตัวเอง ทำนาเก่ง ทำอาหารเก่ง ทำขนมเก่ง นักศึกษาก็จะภูมิใจในตัวเอง คนเชื่อว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเกียรติ แต่เชื่อว่าคนทุกคนต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน เท่าเทียมกันในตัวคนทุกคน มีความรู้เหมือนกันในทางเฉพาะด้านที่เขานับได้ ถึงอยากจะบอกว่าคนเราทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่เราเองกับนับถือและหยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรีคุณค่าของคนเป็น คน แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่สาระสำคัญที่บางคนอาจไม่เคยรู้สึก แต่เมื่อถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังถูกดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความภูมิใจของเรา เราจะรู้ว่าคนทุกคนมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ วันนี้ผมจึงอยากเห็นมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และคนในชุมชน เพื่อว่าวันหนึ่งเราจะขยายบทบาทจากการเป็นชุมชนวิชาการได้หลากหลายและลึกซึ้ง เหมือนเรื่องที่ผมเคยไปดูนักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิงที่เขาให้นักเรียนเรียนกับช่างผสมปูน เรียนกับช่างเสริมสวย คนพวกนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เห็นที่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจว่าเขามีความรู้ ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะประเทศไทยเรามีค่านิยมที่เคารพในศีลธรรม ซึ่งอาจจะสอนไม่ค่อยได้ในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าในปัจจุบันเพราะศีลธรรมคือการอยู่ร่วมกัน ศีลธรรมทุกวัน


นี้เหมือนจะมีอยู่แค่เฉพาะในครอบครัวกับชุมชน การคิดในเชิงการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยไม่ได้คิดเรื่องการอยู่ร่วมกันมากนัก การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายก็เลยอาจดูยาก ต้องเข้าใจเรื่องกระบวนการชุมชน เรื่องสภาผู้นำชุมชน เรื่องการทำแผนที่ชุมชน แผนที่มนุษย์ ธรรมะเพื่อประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการที่เราจะรวมตัวกันเพื่อเป็นชุมชนวิชาการเพราะต้องหมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิจ เวลาที่เรามีเรื่องอะไรเราต้องประชุมกันจึงจะได้ข้อสรุปทางความคิดและการกระทำ ผมจึงอยากให้มหาวิทยาลัยไปสนับสนุนและทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน จะเป็นสวรรค์บนดินมาก เป็นประชาธิปไตยที่มีประโยชน์มาก เป็นประชาธิปไตยสมานฉันท์เพราะฉะนั้นเราต้องทำ ‘ข้างล่าง’ หรือ ชุมชนของเราให้เข้มแข็งกันก่อน นี่คือนึงแนวคิดที่ผมอยากจะเสนอ”

ที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นองค์การตัวแทนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยประธานสภาอาจารย์ คณาจารย์ พนักงาน และข้าราชการของมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน 22 แห่ง เห็นควรให้มีการจัดการเสวนา “มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบต่อสังคม: มุมมองของประธานสมัชชาปฏิรูป” เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ (โดยตัวแทน อาทิ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย) และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูป เพื่ออำนวยความสะดวกที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคมไทยโดยรวมต่อไป

ท่องเที่ยวตามรอยพระยุคลบาท


โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยที่พักอาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยโดยการร่วมในกิจกรรมของการท่องเที่ยวตามรอยพระยุคลบาท เพื่อนำสาระความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวยุคนี้ยุคไปเผยแพร่ยังประเทศของตนเอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักแสดงและนางแบบชั้นนำ “แพนเค้ก” เชมนิจ จามิกรณ์ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยการสนับสนุนโครงการจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการรักษ์ไทยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2554



• คิด - คมวาทกรรม  วิรุณ ตั้งเจริญ

ตอนนี้เราพูดเพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ได้อีกแล้ว ต้องมีภาษาที่สามอย่างภาษาลาว เวียดนาม พม่า เขมร นอกจากนี้ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดี ตอนนี้ได้เห็นนโยบายกับทุกคน สถาบัน วิทยาลัย ระดมความคิดและสร้างเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตของตัวเองเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียนในแผน 15 ปีในการบริหารมหาวิทยาลัย

ภาษาไทยในประชาคมโลก

• นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว  ลป.เสด็จ

“ภาษา” เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ ด้วยภาษาเป็นวิถีของการสื่อสารความรู้และความรู้สึกนึกคิด จากคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่ง และอีกมากมายหลายคน ภาษาเป็นวาทกรรมที่สะท้อนกระบวนการคิดและการกระทำ สะท้อนวัฒนธรรมและการดำรงชีวิต ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภาษาสะท้อนและก่อให้เกิดสันติสุขและความทุกข์ได้ ภาษาจึงเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญยิ่งบนโลกใบนี้ ภาษายังเปิดกว้างเท่าไร สื่อสารถึงกันได้มากเท่าไร มิติความคิด ความรู้ ความรู้สึกนึกคิดของคนเราย่อมเปิดกว้างและขยายตัวเป็นเงาตามตัว

• ภาษาที่แตกต่างบนโลกใบนี้นับด้วยหมื่นภาษากำลังลดลงอย่างรวดเร็ว คงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยภาษาและยิ่งภาษาที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองและยังคงใช้อยู่อย่างเข้มแข็ง ย่อมเหลือจำนวนจำกัดยิ่งขึ้น ภาษาไทยของเราเป็นหนึ่งในที่มีการสื่อสารทั้งพูด อ่าน เขียน อย่างมีพลังและเข้มแข็ง ซึ่งมีใช้เพียงการสื่อสารหลักในสังคมไทย ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังคงเชื่อมโยงไปถึงรอบประเทศ อาเซียนและเอเชียอีกหลายประเทศด้วย

ระบบรัฐชาติ เอกอัครราชทูตหรือความเป็นเพียงหนึ่งในชาติ การปฏิเสธรวมหลายหลาย การล่าอาณานิคมในอดีต การล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ได้ลดและทำลายภาษาต่างๆในโลกนี้ลงมากมาย แล้วใครจะยังคงยืนหยัดกล้าแข็งอยู่ คนไทยและภาษาไทยจะยังคงยืนหยัดและกล้าแข็งอยู่หรือไม่และอย่างไร

โลกหลังสมัยใหม่ที่มีความรู้ความคิด สติปัญญา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ จะพัฒนาไปสู่แนวราบ พัฒนาจากล่างขึ้นบนมากขึ้น กระแส อำนาจ และสติปัญญา แนวตั้งจะปรับเปลี่ยนไป เรากำลังพูดถึงประชาคมโลกและชุมชน เรากำลังพูดถึงโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ เรากำลังพูดถึงการผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในอนาคต ทั้งบนพื้นที่สังคมไทยและสังคมโลก


ประเทศต่างๆกำลังรวมตัวกันเป็น “ประชาคม” เราและรอบบ้านเรากำลังรวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ที่ต้องสร้างประชาคมให้เข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เราจำเป็นต้องยอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาใช้งาน (working language) ด้วยกระแส ICT ที่ก่อให้เกิดความจำเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ภาษาและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียนหรืออาเซียน+3 อาเซียน+6 นับว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เรื่องที่สำคัญยิ่ง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความจำเป็น ท่ามกลางการเป็นประชาคมอาเซียนหรือประชาคมโลกนั้น เราจะดำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย เข้มแข็ง สง่างาม เสน่ห์ จิตวิญญาณในทางสังคมวัฒนธรรมและ “ภาษา” ได้อย่างไร ถ้าเรานับแค่เพียงเศรษฐกิจด้านเดียว เราย่อมสูญเสียความเป็นตัวตนของเราอย่างไม่น่าให้อภัยแน่นอน

แม้เราจะเน้นย้ำการสร้างประชาคม เน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเมือง แต่ความเป็นประชาคมที่แท้จริงย่อมเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Community) ซึ่งภาษาย่อมเป็นหนึ่งในความสำคัญยิ่งในความเป็นประชาคมนั้น “ประชาคม” จำเป็นต้องมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและมีความหลากหลายทางภาษาด้วยเช่นกัน การรู้เขารู้เราผ่านภาษาที่หลากหลายรอบบ้านและภาษาสากล การศึกษาในสังคมไทยยังนับว่าอ่อนแอมาก ดังที่เราได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นกันมาโดยตลอด “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” จึงมีความจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนให้เข้มแข็ง รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษาไทย ต้องลุกขึ้นมาดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจริงเป็นจัง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไทยหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีบทบาทเข้มแข็งในการสอนภาษาไทยในหลายประเทศ เช่น จีน เกาหลี เวียดนาม ย่อมเป็นรากฐานสำคัญที่จะร่วมกันกำหนดให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้กว้างขวางหลากหลายเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในประชาคมอาเซียน(และประชาคมโลก) “ให้ภาษาไทยเป็นภาษาสื่อสารที่สำคัญภาษาหนึ่งในประชาคมอาเซียน(และประชาคมโลก)ให้จงได้”

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 กรกฎาคม 2554



• รายงานพิเศษ  จากโพธิวิษยาลัย

โพธิวิษยาลัย บัณฑิตพัฒนาบ้านเกิด

ในเมื่อการศึกษาไม่ได้ลดความไม่เท่าเทียมในสังคมให้น้อยลงไปได้ทั้งหมด “โพธิวิษยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)” ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนติดกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน จึงเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคมให้เป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุก

โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บำรุงตาการศึกษาของบุคคลด้อยโอกาสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกระแสเรียกร้องจากสังคม มาเป็นฐานความคิด เพื่อทำให้เกิดปฏิรูปอุดมศึกษาภาคชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

มอบหมายให้ รศ.อำนาจ เอ็นสบาย ผู้อำนวยการจัดการศึกษาเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองควบคู่วิชาการ เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง

รักบ้านเกิด เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน เป็นการปฏิบัติพร้อมกระบวนการวิจัย โดยเรียนที่ มศว องค์กรฯ 2 ปี และเรียนในพื้นที่แต่ละจังหวัดอีก 2 ปี การเรียนในพื้นที่เช่น จ.สระแก้ว นักศึกษาจะเรียนวิถีการทำนา เลี้ยงจิว เลี้ยงควาย โดยมีทั้งวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้านหรือหน่วยงานที่มีอยู่ให้ตรงกับหลักสูตรห้องเรียนของเขา อาทิ กรมชลประทาน โรงเรียน กลายเป็นห้องเรียนของเด็กๆ

ขณะนี้โพธิวิษยาลัย จ.สระแก้ว เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการภูมิสังคม โพธิวิษยาลัย จ.ตาก เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีการเปิดรับนักศึกษา ต่อมาวันที่ 27 สิงหาคม นี้ ลงไปสัมมนาที่ จ.สตูล เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโพธิวิษยาลัย คาดว่าเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการภูมินิเวศน์ รุ่นแรกปี 2555 และสุดท้ายโพธิวิษยาลัย จ.น่าน-อุตรดิตถ์

นักศึกษา รุ่นแรกของแต่ละพื้นที่เป็นเยาวชนชายขอบในพื้นที่จังหวัดนั้น โพธิวิษยาลัย จ.สระแก้ว มีนักศึกษาแล้ว 3 รุ่น 99 คน รุ่นแรกปีที่ 3 ลงนใหญ่จะเป็นเด็กที่มา

จากครอบครัวฐานะยากจน เช่นเดียวกับที่ จ.ตาก ยากจน และเด็กชนเผ่าที่ไม่ได้รับรองสัญชาติตั้งแต่ต้น วิชาที่สอนเป็นสิ่งที่เด็กเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด เป็นวิถีชีวิต เช่น การทำนา เลี้ยงจิว เลี้ยงควาย “ที่ผ่านมามีชาวบ้านทำนาเป็น แต่พวกเขาไม่ได้สนใจว่าต้องทำอะไรให้ได้ผลผลิตมากขึ้น โดยที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติ ผืนดิน และเป็นการทำตามความเคยชิน ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การทำนาในปัจจุบันต้องนึกถึงสภาพแวดล้อมรวมด้วย การสอนทำนาให้แก่

นักศึกษา จึงไม่ใช่เพียงด้านา เกี่ยวข้าวได้แต่ต้องรู้ว่าจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร เวลาไหนควรไถปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ควรมีลักษณะอย่างไร ที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติ เรียนรู้เชิงลึก เน้นศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของสังคมของเด็ก นำไปสู่การพัฒนาชุมชน” (อ่านต่อฉบับหน้า)



LOVE Stray CATS and DOGS Concert

"คอมเสิร์ตเพื่อน้องแมวน้องหมาจรจัด"

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม "คอมเสิร์ตเพื่อน้องแมวน้องหมาจรจัด" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 18:00 - 19:00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์: เพื่อระดมทุนและสร้างจิตสำนึกในการดูแลและช่วยเหลือสัตว์จรจัด

รายละเอียด: กิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อน้องแมวน้องหมาจรจัด โดยศิลปินและนักร้องชื่อดัง พร้อมการแสดงของน้องแมวและน้องหมาจรจัด

บัตรเข้าชม: 50 บาท (รวมค่าอาหารน้องสัตว์)

ติดต่อ: โทร. 0-2649-5000

SWU Hobby CONTEST 2011

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมสวสรวนอติเรก

ขอเชิญร่วม ส่วผลงานเข้าประกวด

- 1. ภาพถ่าย PHOTO CONTEST**
ในหัวข้อเรื่อง "มศว"
พร้อมชื่อภาพและคำบรรยาย ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม
- 2. ออกแบบโปสเตอร์ POSTER CONTEST**
ในหัวข้อเรื่อง "คุณอยากรณรงค์อะไรใน มศว"
ขนาด B3 (ประมาณ 14 x 20") ความละเอียด 300 pixels/inch ไม่จำกัดรูปร่าง รูปแบบ วิธีการ และความคิดสร้างสรรค์
- 3. วิดีโอสั้น VIDEO CONTEST**
ในหัวข้อเรื่อง "ONE DAY IN SWU"
ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบไฟล์ mp4, avi, mov

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2554

ชิงเงินรางวัลสูงสุด CHIC!

Print ใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.facebook.com/HOBBYclub.SWU>

ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว

อบรม/สัมมนา/วิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม รับฟังการสัมมนา

ให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยจะมีการสัมมนาในหัวข้อ Strategic Environmental Assessment: An Introduction และ หัวข้อเรื่อง A Research Development on Strategic Environmental Assessment โดย Dr. Ralf Aschemann Director, Austrian Institute for the Development of Environmental Assessment and Senior Lecturer, Graz University, Austria และหัวข้อ Application of Strategic Environmental Assessment: A Case Study of Thailand โดย คุณชญา วิรัตน์กุลชัย Doctoral Student, School of Environment, Resource and Development Asian Institute of Technology ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมประชุมบริบท อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั่วไป/ศิลปะ/บันเทิง

ประกวดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ กระบี่-กระบอง

ภาควิชาสันตนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดการประกวดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ กระบี่-กระบอง โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร โทร. 02-649-5000 ต่อ 5750

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ภาษา วรรณคดีไทย และการสื่อสารภาษาไทย

ในฐานะภาชาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์ จากสังคมไทยสู่สังคมโลก

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารบริการศาลาแดง โทร. ๖.๑.ปิ่น มาลากุล มศว

SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2554



ลงนาม : ดร.อรุษา เขาวนสิทธิ์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก School of Food Science & Nutrition, University of Malaysia Sabah ณ กองวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2554



ตรวจประเมินฯ: ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โดยอาจารย์ สามมิติ สุบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 9B สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร



ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ : ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานอธิการบดี มศว



สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) : จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 9 หลักสูตรระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Data Warehouse) ชั้นสูง ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร